

Tin Năm Thánh

CÁC GIÁO PHẬN TRÊN KHẮP THẾ GIỚI KHAI MẠC NĂM THÁNH 2025

Vào Chúa nhật ngày 29 tháng 12 vừa qua, nhằm ngày Lễ Kính Thánh Gia Thất, các giáo phận trên thế giới đã khai mạc Năm Thánh như được ấn định trong Tông sắc Năm Thánh của Đức Thánh Cha Phanxicô. Theo đó, Năm Thánh bắt đầu vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, ngày Lễ Chúa Giáng sinh, với việc mở Cửa Thánh tại Vương Cung Thánh đường Phêrô ở Vatican. Chúa Nhật sau đó, ngày 29 tháng 12 năm 2024, Lễ Thánh Gia, Năm Thánh được khai mạc tại các Hội Thánh địa phương.

Theo chỉ dẫn của Thánh bộ Phụng Tự và Kỷ luật Các Bí tích, Nghi thức khai mạc Năm Thánh địa phương với việc Giám mục giáo phận chủ sự tại Nhà thờ Chính tòa, và chỉ cử hành một Thánh lễ khai mạc duy nhất tại đây.

Nghi thức khai mạc bắt đầu với việc tụ họp ở một địa điểm ngoài Nhà thờ Chính tòa, sau đó là Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, và giáo dân khởi sự hành hương và tiến vào Thánh đường qua cửa chính để cử hành Thánh lễ khai mạc. Được biết, Ban Tổ chức Năm Thánh của Vatican cũng đã ra văn thư nhắc nhở rằng các Nhà thờ Chính tòa của các giáo phận không có Cửa Thánh và chỉ có 5 Cửa Thánh ở Rôma mà thôi.



Tin Giáo Hội Hàn Quốc

CÁC GIÁM MỤC HÀN QUỐC KÊU GỌI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN CẢI THIỆN AN TOÀN HÀNG KHÔNG

Trong một tuyên bố, sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại sân bay quốc tế Muan, các Giám mục Hàn Quốc bày tỏ nỗi đau và cú sốc không thể diễn tả, đồng thời kêu gọi chính phủ và các bên liên quan thực hiện các biện pháp cải thiện an toàn hàng không nhằm tránh lặp lại những thảm kịch tương tự.

Ngày 29 tháng 12 năm 2024, chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Jeju Air, chở 181 người gồm 175 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, đã gặp tai nạn nghiêm trọng tại sân bay quốc tế Muan, Hàn Quốc. Trong số 181 người trên máy bay, 179 người đã thiệt mạng. Tai nạn đã gây chấn động dư luận và làm dấy lên nhiều cáo buộc liên quan đến trách nhiệm và an toàn hàng không.

Tuyên bố của các giám mục mời gọi, trong khi chờ kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, chính phủ và các bên liên quan cần phải thực hiện các biện pháp cải thiện an toàn hàng không nhằm tránh lặp lại những thảm kịch tương tự.

Các Giám mục Hàn Quốc cũng cầu xin Thiên Chúa nhân hậu sẽ đón nhận linh hồn các nạn nhân và an ủi các gia đình đang đau buồn.



Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ PHẬN ƯU VỀ CÁI CHẾT CỦA CỰU TỔNG THỐNG JIMMY CARTER

Hôm 30 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio của Tổng Giáo phận Quân đội, và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra một tuyên bố về việc từ trần của Ông Jimmy Carter, vị tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ. Ông Jimmy Carter làm tổng thống từ năm 1977 đến năm 1981, đã qua đời vào ngày 29 tháng 12 tại nhà riêng ở thành phố Plains của tiểu bang Georgia, hưởng thọ 100 tuổi.

Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có đoạn viết: “Ông Carter hoạt động cả đời cho nền hòa bình giữa các quốc gia sẽ là một niềm hứng khởi cho một thế giới đang cần những người kiến tạo hòa bình. Tôi cầu nguyện cho linh hồn ông được nghỉ ngơi, và cầu cho gia đình được sự an ủi.”

Vào năm 1979, Ông Jimmy Carter trở thành vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ tiếp đón một vị giáo hoàng đến Tòa Bạch Ốc là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Riêng đối với những người tị nạn Việt Nam, cựu Tổng thống Carter là đại ân nhân vì đã ký ban hành và đã ký các đạo luật cho phép quốc gia Hoa Kỳ mở rộng vòng tay để đón nhận những người vượt biên Việt Nam sau biến cố tháng 4 năm 1975.



Tin Giáo Hội Syria

PHÁI ĐOÀN KITÔ GIÁO GẶP GỠ TÂN CHÍNH QUYỀN SYRIA

Ngày 31 tháng 12 vừa qua, ông Al-Jolani, lãnh đạo nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham của tân chính quyền Syria đã tiếp một phái đoàn Kitô giáo, gồm các tu sĩ Dòng Phanxicô ở Thánh Địa, các giám mục Syria và đại diện của các Giáo hội Kitô khác.

Cuộc họp tập trung vào các chủ đề “quyền công dân, bình định quốc gia, đối thoại với tất cả các thành phần của xã hội Syria, tôn trọng nhân quyền và các nhóm thiểu số”.

Ngoài ra, phái đoàn đã yêu cầu chính phủ chuyển tiếp bắt đầu một cuộc đối thoại quốc gia liên quan đến tất cả các thành phần của Syria. Điều này cũng liên quan đến quá trình soạn thảo Hiến pháp mới, trong đó tôn trọng các nguyên tắc công dân, đảm bảo nhân quyền, pháp quyền, phân chia quyền lực, tự do ý kiến và tín ngưỡng, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ và phê chuẩn sự tách biệt giữa nhà nước và tôn giáo.

Các vị lãnh đạo Kitô giáo cam kết xây dựng một Syria thống nhất, tôn trọng luật pháp và phẩm giá của tất cả công dân.

Trong dịp này, đại diện các Giáo hội Kitô cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt bóp nghẹt nền kinh tế của đất nước.

Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

TUYÊN BỐ CỦA TỔNG GIÁM MỤC NEW ORLEANS VỀ HÀNH ĐỘNG KHỦNG BỐ VÀO ĐẦU NĂM DƯƠNG LỊCH

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, Đức Tổng Giám mục Gregory Aymond đã ra tuyên bố sau khi một người đàn ông lái chiếc xe pick-up truck tông vào đám đông đang đón mừng Năm Mới lúc sáng sớm ở trên Đường Bourbon của thành phố New Orleans. Cuộc tấn công khủng bố khiến 15 người chết và hơn 30 người khác bị thương. Nghi can là một cựu quân nhân Mỹ tên là Shamshud-Din Jabbar, 42 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết sau đó.

Trong tuyên bố, Đức Cha Aymond viết: “Chúng tôi cầu nguyện cho những người bị sát hại và bị thương... Hành động bạo lực này là một dấu hiệu về sự hoàn toàn không tôn trọng sự sống con người. Cùng với những anh chị em khác trong Tổng Giáo phận New Orelans, tôi dâng lời cầu nguyện, xin Chúa nâng đỡ các gia đình nạn nhân.”

Trong khi đó, trong một bức điện gửi cho Đức Tổng Giám mục Aymond, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự “gần gũi thiêng liêng” với những ai bị hại bởi cuộc tấn công khủng bố. Đức Thánh Cha cho biết, ngài rất đau buồn và phẫn nộ trước các nạn nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa toàn năng.



Tin Đức Giáo Hoàng

ĐỨC THÁNH CHA CỬ HÀNH THÁNH LỄ TRỌNG ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

Sáng thứ Tư ngày 1 tháng 1 năm 2025 vừa qua, tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ trọng thể kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tập trung vào sự nhập thể của Thiên Chúa, Đấng đã làm người, sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, và đã đến trong sự yếu đuối mặc dầu là Đấng Toàn Năng.

Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta hãy phó thác năm mới này cho Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, để chúng ta cũng học như Mẹ cách thế tìm ra sự cao cả của Thiên Chúa trong những điều nhỏ bé của cuộc sống; để chúng ta học cách chăm sóc, bảo vệ món quà sự sống quý giá, như Đức Maria đã làm: sự sống trong lòng mầu tử, sự sống của trẻ em, sự sống của những người đau khổ, sự sống của người nghèo, sự sống của những người già, của những người cô đơn, của những người đang hấp hối. Và hôm nay, Ngày Thế giới Hoà bình, tất cả chúng ta được mời gọi đón nhận lời mời gọi xuất phát từ trái tim hiền mẫu của Đức Maria: bảo vệ sự sống, chăm sóc những sinh mạng bị thương tích, khôi phục phẩm giá cho sự sống của mọi người.”



Tin Giáo Hội Việt Nam

ĐỨC CHA PHÊRÔ LÊ TẤN LỢI LÀM GIÁM MỤC CHÍNH TÒA CẦN THƠ

Ngày 1 tháng 1 năm 2025, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên từ nhiệm. Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, hiện là giám mục phó giáo phận, kế vị Giám mục chính tòa giáo phận Cần Thơ.

Đức Tân Giám mục Chính tòa Lê Tấn Lợi sinh năm 1972 tại Cần Thơ. Ngài đi tu năm 1991 và được truyền chức linh mục năm 2000. Sau khi làm phó xứ từ năm 2000 đến năm 2003, ngài được cử đi du học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Rôma và tốt nghiệp học vị Tiến sĩ Thần Học Thánh Kinh. Từ năm 2011 đến năm 2023, ngài dạy học tại Đại Chung Viện Thánh Quý, Cần Thơ. Cùng lúc, ngài cũng là Trưởng ban Kinh thánh của Giáo phận Cần Thơ và Giáo sư về Kinh thánh ở Đại Chung viện Đức Mẹ Vô Nhiễm của Giáo phận Bùi Chu.

Ngày 25 tháng 3 năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Phêrô Lê Tấn Lợi, làm giám mục phó giáo phận Cần Thơ.

Còn Đức Cha nghỉ hưu Stêphanô Tri Bửu Thiên sinh năm 1950; thụ phong linh mục năm 1988; làm giám mục phó Giáo phận Cần Thơ năm 2022; giám mục chính tòa năm 2010 cho đến khi nghỉ hưu vào ngày 1 tháng 1 vừa qua.



**ĐỨC CHA PHÊRÔ LÊ TẤN LỢI:
GIÁM MỤC CHÍNH TÒA
GIÁO PHẬN CẦN THƠ**



Tin Đức Giáo Hoàng

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNG 1 NĂM 2025: CẦU NGUYỆN CHO QUYỀN HƯỞNG MỘT NỀN GIÁO DỤC

Trong một video về ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo hoàng trong Tháng 1 năm 2025 được phát đi vào ngày 2 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho quyền có được nền giáo dục.

Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta đang trải qua một thảm họa về giáo dục. Do chiến tranh, di cư, và nghèo đói, khoảng 250 triệu trẻ em thiếu nền giáo dục. Mọi trẻ em và người trẻ có quyền được đi đến trường học, bất kể tình trạng di trú của chúng. Giáo dục là niềm hy vọng cho mọi người. Giáo dục có thể cứu những người di dân và tị nạn khỏi nạn kỳ thị, những mạng lưới tội phạm và bóc lột. Vì thế, giáo dục mở ra các cánh cửa cho một tương lai tốt đẹp hơn. Bằng cách này, những người di dân và tị nạn có thể đóng góp cho xã hội, hoặc trong quốc gia mới hoặc trong quốc gia xuất xứ, nếu họ quyết định trở về quê hương. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng bất kỳ ai đón tiếp người xa lạ, tức là tiếp đón Chúa Giêsu.”

